

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. การลดจำนวนโรงเรียนที่ให้การช่วยเหลือโดยให้เหลือเพียง 1 หรือ 2 โรงเรียน (จำนวนนักเรียนอาจเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น) และให้เงินทุนหมุนเวียนแก่โรงเรียน เพื่อนำไปเป็นทุนสนับสนุนในรูปแบบโครงการที่ช่วยเหลือตนเองควบคู่ไปด้วย โดยผลกำไรที่ได้จะนำมาคืนให้กับเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยทำให้การมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ปกครองสามารถจัดเป็นกลุ่มก้อนได้มากขึ้น และผลที่ได้รับจากโครงการก็จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

2. การเพิ่มบทบาทของผู้ปกครองหรือพ่อแม่ โดยการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดไว้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับทางโรงเรียน หรือทางมูลนิธิ ฯ เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น ความรู้ด้านการปศุสัตว์ การเกษตร ซึ่งผู้ปกครองจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปในชีวิตประจำวันของตนเอง และด้วยวิธีการนี้เองที่จะทำให้เยาวชนจะมีส่วนช่วยสอนวิทยากรใหม่ ๆ ให้กับผู้ปกครองหรือผู้อาวุโสกว่าตน ปัญหาการไม่ยอมรับความสามารถในตัวเยาวชนจะลดน้อยลง

3. การปรับปรุงคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ โดยการให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและร่วมตัดสินใจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการ และการพัฒนาชุมชนของตนเองให้กับผู้ปกครอง เพื่อจะเป็นการช่วยลดปัญหาการเป็นผู้ที่จอร์รับการสงเคราะห์จากมูลนิธิ ฯ แต่เพียงอย่างเดียว

4. MCC ควรให้การสนับสนุนด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนไทยที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการทำงานกับชาวบ้าน โดยช่วยทำงานประสานระหว่างมูลนิธิ ฯ กับ MCC และชาวบ้าน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ เพื่อช่วยในโครงการทั้งสอง โดยจะเป็นผู้ที่คอยช่วยผู้อำนวยความสะดวกในการติดตามงานด้านการสำรวจครัวเรือนของสมาชิกโครงการ ติดตามผล ทำรายงาน การทำบัญชี ตลอดจนจัดหัวข้อประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก MCC ควรมีพื้นฐานในด้านการวางแผนจัดหลักสูตรด้านการพัฒนาชนบท และรวมทั้งความรู้เพิ่มเติมทางด้านต่อไปนี้ คือ หลังจากที่เยาวชนผ่านการอบรมหลักสูตร 1 ปีแล้ว จะต้องทำโครงการในหมู่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี เจ้าหน้าที่ MCC ควรสามารถช่วยเหลือเยาวชนในการจัดรูปแบบโครงการ สอนเยาวชนให้เรียนรู้ที่จะบริหารโครงการ

การด้วย ตนเอง ตลอดจนการช่วยเหลือในการติดต่อด้านการขอการสนับสนุนจาก MCC ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นว่าเยาวชนจะมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นแต่เพียงผู้ให้คำแนะนำเทคนิคต่าง ๆ เท่านั้น

5. หลักสูตรที่อบรม ควรเน้นเนื้อหาด้านเทคนิคต่าง ๆ ด้านการเกษตรเป็นอันดับแรก ส่วนความรู้ด้านอื่น ๆ ให้จัดอันดับรองลงมา และการกำหนดหลักสูตรโดยมีการพิจารณาตามปฏิทินตามฤดูกาลของการเกษตรของท้องถิ่นเป็นหลัก การกำหนดตารางที่ชัดเจนอาจช่วยให้อาสาสมัคร (เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว) ได้กลับมามีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรมด้วย

6. ระบบบัญชีควรมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

7. มุลนิธิฯ ควรจัดตั้งกลุ่มเยาวชน อาจแยกเป็นกลุ่มที่พึ่งพาตนเอง กลุ่มบริหารโครงการตนเอง แทนที่จะช่วยการช่วยแบบเฉพาะราย การสร้างการยอมรับจากชาวบ้านตลอดจนการกระจายความคิดไปสู่ชาวบ้านเป็นไปในรูป "เป็นเครื่องมือที่ช่วยชาวบ้านให้ช่วยตนเอง"

ในท้ายสุดนี้คณะผู้ประเมินได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า โครงการทั้งสองก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวเยาวชน แก่ตัวเยาวชนเอง และแก่เด็กในเด็กโครงการอยู่มาก จึงเห็นสมควรที่ทาง MCC ควรให้การสนับสนุนต่อ โดยทั้งนี้ควรจะพิจารณาควบคู่ไปกับข้อเสนอแนะของรายงานนี้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โครงการที่ทำอยู่บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น

\*\*\*\*\*